

**ĐOÀN CÔNG TÁC...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

đối ngoại và thắt chặt thêm mối quan hệ giữa tỉnh Thái Bình và Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được đón tiếp các thành viên trong Đoàn, nhất là sự quan tâm của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng chí mong muốn thông qua buổi làm việc, Thái Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Ngoại giao để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa, đồng thời mở ra định hướng mới, cơ hội mới trong thời gian tới về công tác

Thay mặt Bộ Ngoại giao, đồng chí Trần Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Thái Bình dành cho Đoàn, đồng thời thông tin khái quát về các hoạt động nổi bật trong công tác đối ngoại của Bộ; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tỉnh thời gian qua. Qua buổi làm việc, đồng chí mong muốn sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh Thái Bình sẽ ngày càng tốt đẹp, đồng thời khẳng định Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan giúp tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần vào sự phát triển chung của Thái Bình.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của trung ương trong công tác đối ngoại địa phương; thông báo những nét lớn về tình hình quốc tế, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; trao đổi về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua Thái Bình đã có sự phát triển toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới, đời sống mới cho người dân. Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, công nghiệp tự phát triển nhưng ít có ngành công nghiệp có công nghệ, mang lại giá trị gia tăng cao, quy mô lớn. Vì vậy, thu ngân sách còn thấp. Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu

phát triển thực tế hiện nay. Thái Bình có nhiều tiềm năng nhưng việc khai thác còn gặp nhiều khó khăn. Để bắt nhịp trong thời gian tới, tỉnh đang tập trung đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Trong công tác đối ngoại, tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng song hiệu quả còn ở mức độ nhất định; trong đó hạn chế lớn nhất là công tác thông tin đối ngoại, nhất là thông tin về thu hút, xúc tiến đầu tư. Đồng chí mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ Thái Bình về các hoạt động đối ngoại nói chung, đặc biệt là về thông tin đối ngoại; giúp Thái Bình kết nối với địa phương các nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức đầu tư thương mại và các doanh nghiệp khác; giúp tỉnh về công tác xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn ODA.

Đồng chí Thủ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định, những thông tin chia sẻ của Thái Bình sẽ giúp Đoàn có thêm thực tiễn và hiểu rõ hơn tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn của tỉnh. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao sẽ giúp Thái Bình về phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút FDI và xây dựng, mở rộng công hệ hợp tác với các đối tác, trong đó tập trung hợp tác chủ yếu ở 3 lĩnh vực trọng điểm là nông nghiệp công nghệ cao, y tế, du lịch văn hóa.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao trao cho Ủy ban MTTQ tỉnh 50 triệu đồng để tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ngay sau buổi làm việc, Đoàn công tác của Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại Đền thờ Bắc Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

**TẬP TRUNG CAO ĐỘ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp của UBND tỉnh để thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2020 vào sáng ngày 14/9.

Đến ngày 10/9, tổng thu nội địa đạt 4.096,3 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế, phí và thu khác đạt 2.754,3 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù ngành Thuế đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhưng do tác động của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc,

giấy da xuất khẩu..., từ đó làm giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp) và tiền thuê đất theo Nghị định số 41 của Chính phủ cũng làm ảnh hưởng đến nguồn thu cho ngân sách. Đến hết tháng 8/2020, trong tổng số 770 hồ sơ đề nghị xin gia hạn thuế theo Nghị định số 41 với tổng số tiền thuế để nghị gia hạn là 348,5 tỷ đồng thì mới chỉ có 108,5 tỷ đồng số tiền thuế được nộp vào ngân sách, số còn lại là 240 tỷ đồng phải đến tháng 11/2020 mới đến thời hạn nộp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ

khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu giá sử dụng đất, đầu tư công..., từ đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của ngành Thuế cũng như các sở, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19. Nhận định từ nay đến cuối năm sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong công tác thu ngân sách, do đó đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh yêu cầu ngành Thuế cũng như các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa cho công tác thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2020; trước mắt cần kiên trì toàn Ban Chỉ đạo và ngân sách nhà nước tỉnh, trong quy IV/2020 Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp hàng tháng nhằm đôn

đốc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái và khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long làm cơ sở để thu hút đầu tư và tăng thu cho ngân sách; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đẩy mạnh các cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Đối với các giải pháp nhằm tăng thu từ tiền sử dụng đất, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh yêu cầu ngay các đơn vị chức năng và Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ

đầu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đã đủ điều kiện; đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình phương án đầu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất có diện tích dưới 3ha. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ đầu giá một số khu đất trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Kiểm toán Nhà nước; giao thành phố Thái Bình khẩn trương quyết toán dự án đường Kỳ Đồng; giao Sở Tài chính làm việc với Quỹ Đầu tư và Phát triển đất thu hồi lại tiền tạm ứng xi măng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu ngành Thuế tập trung rà soát, đôn đốc các khoản thu phát sinh; tăng cường công tác thu nợ nhằm thu hồi kịp thời các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

**MINH HƯƠNG**

**HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Năm học 2019 - 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song các cơ sở giáo dục vẫn bảo đảm đúng tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên và chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được quan tâm với 99,7% (tăng 0,2%) số trẻ đến trường được nuôi

ăn bán trú; 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng cao, việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện; các kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Cùng với đó, kỹ cương, nề nếp, an toàn trường học tiếp tục được thực hiện tốt; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng

mở rộng; thực hiện nghiêm túc công tác công khai, kiểm định chất lượng giáo dục.

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ngành Giáo dục sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; từng bước phát triển ngành Giáo dục Thái Bình đồng bộ, tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng tốt nhất nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của ngành Giáo dục trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị năm học mới, ngành Giáo dục cần triển khai thực hiện nghiêm Luật Giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới và các nghị quyết của HĐND tỉnh vào ban hành quy định các mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường công tác khảo sát thi, tổ chức các kỳ thi an toàn,

nhằm thực hiện nghiêm túc công tác công khai, kiểm định chất lượng giáo dục. Cụ thể, đơn vị đã phân công kiểm sát viên có năng lực và trách nhiệm làm công tác này. Kiểm sát viên đã tích cực, chủ động nghiên cứu nắm vững các quy định mới về công tác kiểm sát, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm trong hoạt động tư pháp ở tất cả các lĩnh vực tổ tụng hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án...; bảo đảm việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn kịp thời, chính xác, từ đó tạo tiền đề và có tính chất quyết định cho việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đối với các tố giác, tin báo có khó khăn, phức tạp, lãnh đạo trực tiếp đọc hồ sơ để trao đổi, chỉ đạo kiểm sát viên đưa ra các yêu cầu điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu và hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng, để bảo đảm thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Luôn quan tâm phối hợp trao đổi thông tin định kỳ giữa cơ quan điều tra và Viện KSNĐ huyện để nắm chắc tình hình và kết quả xử lý, giải quyết từng tố giác, tin báo về tội phạm; tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nắm vững các quy định của pháp luật về thủ tục tiếp nhận, thời hạn, thủ tục giải quyết, tạm đình chỉ, phục hồi việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm để các cấp, các ngành chủ động thực hiện có hiệu quả.

**TRẦN TUẤN**

**VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THUY**

**Nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm**

*Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Thái Thụy đã chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.*



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm của Ban Công an xã Thụy Chính.

Thái Thụy tự chưa xây ra những điểm nóng về an ninh trật tự, song tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố phát sinh các đối tượng vi phạm pháp

luật và tội phạm. Hàng năm, số lượng các tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn huyện có xu hướng tăng. Xuất phát từ thực tế tình hình an ninh trật tự xã hội phức tạp tại địa phương, thời gian qua, Viện KSNĐ huyện

Thái Thụy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Đồn Biên phòng Trà Lý, Công an huyện, công an các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận và

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan; thường xuyên đôn đốc các cơ quan tư pháp giải quyết đơn kịp thời. Với các đơn do Viện KSNĐ huyện tiếp nhận được phân loại, xử lý chính xác, không để tồn đọng, kéo dài vượt cấp. Từ đầu năm đến nay, Viện KSNĐ huyện thụ lý, kiểm sát giải quyết 92/104 tố giác, tin báo về tội phạm, đạt tỷ lệ gần 90%; yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết 100% tố cáo, tin báo tội phạm. Cùng với đó, Viện KSNĐ huyện đã phối hợp tổ chức 15 cuộc kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại 15 ban công an xã và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền. Qua kiểm tra, công an cấp xã đã thực hiện nghiêm túc việc mở sổ theo dõi, nghiên cứu, phân loại cũng như chuyển đầy đủ, kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm đến cơ quan điều tra Công an huyện để xử lý, giải quyết; công tác theo dõi, thống kê số liệu tình hình, tin báo bảo đảm khoa học, đầy đủ phục vụ tốt công tác quản lý, theo dõi, chỉ đạo giải quyết... Tuy nhiên, một số tin báo công an xã tiếp nhận, sau đó báo tin cho cơ quan điều tra nhưng việc báo cáo không thể hiện bằng văn bản, không photo hồ sơ lưu tại ban công an xã; số tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm chưa đúng theo hệ thống biểu mẫu, việc cập nhật số còn ghi chung với các thôn. Sau kiểm tra, giám sát, Viện KSNĐ huyện yêu cầu các ban công an xã khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm tại địa phương trong thời gian tới.

**TRẦN TUẤN**

**THÀNH PHỐ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

của Đảng của Trung ương, tỉnh, thành phố mới ban hành; hướng dẫn, giải đáp, trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở...

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt có hệ thống mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương thức, quy trình tiến hành và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

**Tập huấn nghiệp vụ công tác đội cho giáo viên làm tổng phụ trách**

Sáng ngày 14/9, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh cho giáo viên làm tổng phụ trách các trường học trên địa bàn tỉnh năm học 2020 - 2021.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày. Tham gia lớp tập huấn, 425 giáo viên là tổng phụ trách các trường tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học - trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh được tìm hiểu nâng cao các chuyên đề: nghi lễ, nghi thức đội; kỹ năng tổ chức trò chơi, ca múa hát tập thể, thể dục nhịp điệu, đồng diễn; các mô hình về kỹ năng tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu niên; các chuyên đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đây là dịp để những người làm công tác đội trên địa bàn tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy năng lực, sáng tạo trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, góp phần xây dựng tổ chức đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường ngày càng phát triển.

**XUÂN PHƯƠNG**

**THÀNH PHỐ, TIỀN HẢI**

**Triển khai tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm**

\* Hiện nay, thành phố Thái Bình có tổng đàn lợn hơn 9.500 con, tăng 8,7% so với tháng 1/2020; đàn gia cầm duy trì ổn định với gần 223.000 con. Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định, không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phát sinh. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh dịch bệnh con cao, vì vậy UBND thành phố đã triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2020. Tổ chức tiêm phòng đại trà vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 15 - 30/9/2020; tiêm phòng bổ sung hàng tháng. Phần đầu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn và bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc đạt từ 90% trở lên; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu, bò và bệnh cúm gia cầm đạt trên 80%; tiêm phòng bệnh đại cho đàn chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2019.

\* Chiều ngày 14/9, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị triển khai tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2020.

Theo đó, từ ngày 15 - 30/9 huyện Tiền Hải sẽ tổ chức tiêm phòng vắc-xin vụ thu đông cho đàn lợn, trâu, bò, gia cầm. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, Tiền Hải chỉ đạo các địa phương, ngành chuyên môn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tổ chức thực hiện đợt tiêm phòng đúng thời gian, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn. Tiền Hải phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn đạt từ 90% trở lên; bệnh tụ huyết trùng trâu, bò đạt 80% trở lên; phòng bệnh đại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với năm 2019, bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống đạt 90% trở lên; bệnh cúm gia cầm đạt khoảng 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng.

**MINH NGUYỆT - MẠNH THẮNG**

**Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Tiên Hải vận hành thử nghiệm cuối tháng 9/2020**

Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, đến nay trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Tiên Hải với công suất giai đoạn 1 là 3.500m<sup>3</sup>/ngày đêm đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến sẽ vận hành thử nghiệm vào cuối tháng 9/2020, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường xung quanh khu vực.

Khu xử lý nước thải khu công nghiệp Tiên Hải do Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, tự động hóa cao. Nước thải sau xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn cột A. Sau khi đi vào hoạt động, trạm sẽ xử lý nước thải sản xuất, sinh hoạt cho hơn 40 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Tiên Hải.

**ĐỨC DỪNG**

**CÔNG TY TNHH GIÀY DA XUẤT KHẨU THÀNH PHÁT Doanh thu ước đạt hơn 130 tỷ đồng**

Công ty TNHH Giày da xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) là doanh nghiệp chuyên sản xuất giày bảo hộ, giày thể thao và dép thời trang. Tuy gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hơn 8 tháng đầu năm 2020, Công ty vẫn duy trì ổn định sản xuất, sản lượng đạt gần 2,7 triệu đôi, doanh thu ước đạt hơn 130 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh chủ động công tác phòng, chống dịch, Công ty TNHH Giày da xuất khẩu Thành Phát đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn BSCI đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa vào thị trường châu Âu. Hiện nay, 70% sản lượng sản phẩm của Công ty làm ra được tiêu thụ trong nước, còn lại xuất khẩu đi các nước: Mỹ, Nga, Canada, Brasil... với giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 3 triệu USD/năm. Tận dụng những cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), Công ty TNHH Giày da xuất khẩu Thành Phát đang tích cực xúc tiến thương mại, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm bảo đảm đạt tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan, phần đầu xuất khẩu 50% sản lượng hàng hóa làm ra.

**KHẮC ĐUẤN**